



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๒๙๗

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวม ๓๓ ชั่วโมง มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทาน ข่าวสารทอมะลิ แก่ กทม. นำไปมอบให้ ผู้อยู่ระหว่าง กักตัวสังเกตอาการโควิด-๑๙	ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, bangkokbiznews, matichon, siamrath, fm๙๑bkk, thailandplus, thaipost, mgronline, thairath	- ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ รศ. ดร.ชูศักดิ์ ลิ้มสกุล รองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และรองประธาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ เชิญข่าวสารพระราชทานจากโครงการชเรย์ อทิตยา จ.สุรินทร์ โครงการในพระดำริ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ รวม ๒,๐๐๐ ก.ก. มอบให้นางวัลยา วัฒนรัตน์ รป.กทม. เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวสังเกตอาการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในกรุงเทพฯ ต่อไป	<u>ด้านบวก</u> - รับมอบข่าวสารพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อนำไปมอบให้ผู้อยู่ระหว่างกักตัวสังเกตอาการโควิด-๑๙	- สำนักงานแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ
๒	กทม.ขยายระยะเวลา ปิดสถานที่ถึง ๑๗ พ.ค.๖๔	มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, sonthitalk, workpointtoday, kaohoon, posttoday, fm๙๑bkk, thansettakij, komchadluek, js๑๐๐, fm๙๑bkk, thaipbs, thaipost, thaich๘, ch๓plus, nationthailand, banmuang, mgronline, brandbuffet	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เนื่องจากผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยังมีจำนวนสูง คณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.จึงมีมติเห็นสมควรดำเนินการควบคุมที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนไขเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๒) ลงวันที่ ๒๙ เม.ย.๖๔ ต่อไปอีก เพื่อให้สามารถยุติการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ได้โดยเร็ว จึงมีคำสั่งให้ปิดสถานที่และใช้บังคับมาตรการ ที่ระบุไว้ในประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒๕) ลงวันที่ ๒๕ เม.ย.๖๔ และ (ฉบับที่ ๒๖) ลงวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๔ จนถึงวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๔	<u>ด้านบวก</u> - ยก ระดับ ความเข้ม ข้น การดำเนินการมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การเพิ่มความเข้มขันดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ รวมทั้งการเข้มงวด ตรวจสอบสถานประกอบการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด และตรวจสอบ สถานบริการ สถานประกอบการ ในพื้นที่ที่ กทม.สั่งปิดมิให้ ผ่าฝืนประกาศดังกล่าว
๓	กทม.เตรียม ฉีดวัคซีนเข็ม และบุคลากร	prachachat, naewna, workpointtoday, thansettakij, thairath	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.กล่าวว่า คณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพ กระทรวงแรงงานขยายระยะเวลาการให้บริการฉีดตรวจโควิด-๑๙ เชิงรุกแก่ผู้ประกันตน	<u>ด้านบวก</u> - เตรียมความพร้อมให้บริการ วัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ แก่	- สำนักงานแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ทางการศึกษา แท็กซี่ ผู้ขับขี่ จยย.รับจ้าง		<p>ณ อาคารกีฬาเวสน์ ๑ ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ระหว่างวันที่ ๕ - ๓๑ พ.ค.๖๔ ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานหลักประกันสุขภาพให้บริการตรวจโควิด-๑๙ เชิงรุกแก่กลุ่มผู้ประกันตนในช่วงเดือน เม.ย.๖๔ สามารถคัดกรองประชาชนได้ ๓๒,๔๕๓ คน พบผู้ติดเชื้อ ๘๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๐ โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-๑๙ คัดกรองผู้มารับบริการและสามารถดูแลผู้ติดเชื้อภายหลังพบผลการติดเชื้อโควิด-๑๙ เป็นอย่างดี จึงเห็นชอบให้ขยายการให้บริการต่อไปได้ และเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวครอบคลุมประชาชนได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย กระทรวงแรงงานพร้อมตรวจคัดกรองกลุ่มพนักงานส่งอาหาร Delivery รวมทั้งแรงงานที่อยู่นอกระบบทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพฯ และเพิ่มขีดความสามารถให้บริการ ๒,๐๐๐ คน/วัน เพื่อให้เกิดการป้องกันการเกิดโรคที่มีประสิทธิภาพต่อไป</p> <p>- นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บริการจัดการวัคซีนสำหรับกลุ่มอาชีพเสี่ยงเพิ่มเติม อาทิ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯ คนขับรถสาธารณะ แท็กซี่ วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง เจ้าหน้าที่ประจำท่าอากาศยานดอนเมือง การไฟฟ้านครหลวง รวมทั้งเจ้าหน้าที่พนักงานกวาดประจำ ๕๐ สำนักงานเขต รวม ๕๐๐,๐๐๐ คน</p>	<p>ประชาชนกลุ่มอาชีพเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพฯ</p> <p>- สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>การเตรียมความพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ แก่ประชาชนที่มีอาชีพเสี่ยงต่อการสัมผัสผู้ติดเชื้อและพบปะกับคนจำนวนมาก</p>
๔	กทม.เปิดรับ สมัครจิตอาสา ร่วมปฏิบัติงาน สู้วิกฤตโควิด-๑๙	mgronline, thairath, thainews, prachachat, mgronline, siamrath, thansettakij, matichon, tnnthailand, js๑๐๐, posttoday,	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.กล่าวว่า กทม.มีภารกิจควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ หลายด้าน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่ยังมีอย่างต่อเนื่องและแพร่กระจายออกเป็นวงกว้าง กทม.โดยสำนักงานการแพทย์ จึงเปิดรับสมัครจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาลและสนับสนุนด้านต่าง ๆ ดังนี้ (๑) จิตอาสาด้านการรักษาพยาบาล (๒) จิตอาสาด้านให้คำปรึกษาแนะนำผ่านสายด่วน ๑๖๖๙ (๓) จิตอาสาด้านบริการอาหาร (๔) จิตอาสาด้านรับบริจาค (๕) จิตอาสาด้านประชาสัมพันธ์ (๖) จิตอาสาด้านบริการทั่วไป โดยคุณสมบัติของจิตอาสาจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและผ่านการคัดกรองตามแบบสอบถามคัดกรอง BKK COVID-๑๙ สำหรับผู้สนใจสมัครเป็นจิตอาสาสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๑๑ โรงพยาบาลในสังกัด กทม. ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม. สำนักงานเลขานุการ สำนักงานการแพทย์ และสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานการแพทย์ กทม.</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- รับสมัครจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาลและสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙</p>	<p>- สำนักงานการแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาลและสนับสนุนด้านต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๕	กทม.ร่วมกับ สภาหอการค้าฯ ขยายจุดฉีด วัคซีนนอก รพ. รวม ๒๕ แห่ง พร้อมเปิดจุด แรกที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว ๑๒ พ.ค.นี้	มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, matichon, naewna, dailynews, chnplus, thansettakij, newtv, news๑๐๐๕, mcot, thainews, dailynews, js๑๐๐, kaosod, thansettakij, innnews, amarintv, fm๙๑bkk, prachachat, mgronline, thebangkokinsight, thestandard, tnnthailand, today.line, thainewsonline	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.กล่าวหลังการประชุมหรือการดำเนินการ หน่วยความร่วมมือบริการวัคซีนโควิด-๑๙ นอกโรงพยาบาล (รพ.) ว่า กทม. ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดสถานที่นอกสถานพยาบาล เพื่อให้ บริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ๑๔ แห่ง ซึ่งสภาหอการค้าไทยได้เสนอสถานที่ฉีด วัคซีนเพิ่มเติมอีก ๑๑ แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งสำนัก อนามัย (สนอ.) กทม.จะลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อม เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด รวมสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ นอก รพ.ใน พื้นที่กรุงเทพฯ ๒๕ แห่ง ศักยภาพการให้บริการ ๑,๐๐๐-๓,๐๐๐ คน/วัน รวม ๒๕ แห่ง สามารถให้บริการได้ ๓๘,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ คน/วัน เบื้องต้น ทุกแห่งจะเปิดให้บริการต่อเนื่อง ๗ เดือน - วันที่ ๑๑ พ.ค.๖๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันทดลองระบบ ซึ่งพร้อม ให้บริการจุดแรก ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะร่วมตรวจความพร้อมเรียบร้อยการให้บริการฉีดวัคซีนจุดแรก อย่างเป็นทางการ ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว ในวันที่ ๑๒ พ.ค.๖๔ โดยให้บริการ ๑,๐๐๐ คน /วัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. กลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่ ด้านหน้าและกลุ่มอาชีพเสี่ยง อาทิ พนักงานจัดเก็บขยะของ ๕๐ เขต ครู ซึ่ง สนอ.จะบริหารจัดการจำนวนผู้เข้ารับบริการในแต่ละวัน จากนั้นจะทยอย เปิดเพิ่มเติมในจุดอื่น ๆ ต่อไป	<u>ด้านบวก</u> - จัดทำแผนให้บริการเชิงรุก ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ - บูรณาการความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มจุด ให้บริการวัคซีนนอกโรงพยาบาล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการให้บริการ	- สำนักงานแพทย์ สำนัก อนามัย และสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการวัคซีน ป้องกันโควิด-๑๙ นอก โรงพยาบาลให้ประชาชน กลุ่มเสี่ยงในกรุงเทพฯ ตามแผนที่กำหนด
๖	ผว.กทม. ให้กำลังใจ พนักงาน เก็บขยะ ผู้เสียสละ เสี่ยงโควิด-๑๙ - ย้ำสวมชุด PPE ขณะปฏิบัติ หน้าที่	thansettakij, pptvhd๓๖, thaipost, mgronline, thansettakij, thairath, thebangkokinsight	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ผู้ว่าฯ อัศวิน” ระบุในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้มีขยะติดเชื้อ เพิ่มขึ้น ๑๐ ตัน/วัน เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดของ กทม.ต้องทำงานเพิ่ม มากขึ้นและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ซึ่งในการทำงานได้เน้นย้ำให้ เจ้าหน้าที่สวมชุด PPE เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-๑๙ ซึ่งภารกิจดังกล่าวถือเป็น ภารกิจที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่อื่น ดูแลความสะอาดใน พื้นที่เขตและช่วยอำนวยความสะดวกในสถานที่ที่มีการตรวจเชิงรุกและ สถานที่ฉีดวัคซีน จึงขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ด้านหน้าและเจ้าหน้าที่ เบื้องหลังทุกคนที่ทำงานหนักตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน	<u>ด้านบวก</u> - เน้นย้ำแนวทางการจัดเก็บ ขยะมูลฝอยในช่วงการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-๑๙ พร้อม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทาง บริหารจัดการขยะติดเชื้อ ในช่วงการแพร่ระบาดโรค โควิด-๑๙ พร้อมเน้นย้ำ แนวทางการปฏิบัติงานแก่ เจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัย
๗	กทม.ตรวจ คัดกรอง	matichon, posttoday, mcot, innnews,	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.กล่าวว่า กทม.โดยสำนักอนามัย (สนอ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก (SWAB) เพื่อเฝ้าระวังการ	<u>ด้านบวก</u> - ตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหา	- สำนักอนามัย สำนัก การแพทย์ และสำนักงาน

ลำดับที่	'ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
"	โควิด-๑๙ ต่อเนื่อง เฝ้าระวัง การแพร่ระบาด ในชุมชน	prachachat, m๒fnews, khaosod	<p>แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างต่อเนื่องในพื้นที่เขตคลองเตย เขตดุสิต เขตปทุมวัน และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสำนักงานเขตดุสิต ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการเชิงรุกเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ โดยนำรถพระราชทานเก็บตัวอย่างซีวีนีรภัย ๒ คัน ตรวจคัดกรองโควิด-๑๙ แก่ประชาชนในชุมชนหลังบ้านมนังคศิลา และชุมชนวัดญวน-คลองลำปึก ชุมชนริมทางรถไฟสายแปดริ้วและชุมชนวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย รวมทั้งผู้พักอาศัยบริเวณชุมชนโดยรอบ ๕๐๐ คน ณ บริเวณชั้นล่างโรงแรม แอมบาสเดอร์ ตลาดสะพานขาวทรัพย์สินพัฒนา เขตดุสิต ส่วนพื้นที่เขตคลองเตยดำเนินการ ๓ จุด ได้แก่ บริเวณโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ชุมชนแฟลต ๙-๒๒ และตลาดคลองเตย นอกจากนี้ ยังมีจุดตรวจในพื้นที่เขตปทุมวัน บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัย บ่อนไก่ ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-๑๙ ให้ประชาชนในชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ชุมชนเคหะบ่อนไก่ ชุมชนโปโล ชุมชนพระเจน ชุมชนร่วมฤดีและชุมชนกุหลาบแดง</p> <p>- ด้านการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่เขตคลองเตย ๒ จุด บริเวณโรงเรียนวัดคลองเตย และศูนย์สรรพสินค้าโลตัส สาขาพระราม ๔ เขตปทุมวัน ๒ จุด บริเวณโปโล ฟุตบอล พาร์ค และโบสถ์พระมหาไถ่ และเขตบางแค บริเวณตลาดบางแคภิรมย์ ซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงจากชุมชนบ้านชิง</p>	<p>ผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในชุมชนพื้นที่กรุงเทพฯ</p> <p>- ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ แก่ประชาชนในพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน</p>	<p>ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ผลการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในชุมชนพื้นที่กรุงเทพฯ และ การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่</p>
๘	กทม.หรือดีป่า ผลักดันโครงการ พัฒนาพื้นที่ กรุงเทพฯ สู่อัจฉริยะ	siamrath, mgronline, sondhitalk, thaipost, prachachat, fm๙๑bkk, dailynews, twitter.com/TerraBKK	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.หารือร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ผลักดันโครงการพัฒนาพื้นที่ในย่านต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย โดยกระทรวงดีอีเอส โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ได้เร่งขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะมีมติเห็นชอบเมืองอัจฉริยะที่จะได้รับตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ๕ เมือง ประกอบด้วย ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ แม่เมาะเมืองนำอยู่ สามย่านสมาร์ทซิตี้ และเมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ จากการหารือร่วมกับ กทม.เนื่องจากกระทรวงดีอีเอสเห็นว่า กรุงเทพฯ มีโครงการพัฒนาพื้นที่ในย่านต่าง ๆ ที่อยู่</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- บูรณาการความร่วมมือเพื่อผลักดันโครงการพัฒนาพื้นที่ในย่านต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะของ กทม.ในแต่ละพื้นที่ เพื่อยื่นข้อเสนอการพัฒนาเมืองตามโครงการเมืองอัจฉริยะ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ระหว่างดำเนินการหลายโครงการ ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามกรอบการดำเนินโครงการเมืองอัจฉริยะและมีศักยภาพที่จะผลักดันให้เป็นเมืองอัจฉริยะประเทศไทยได้ ซึ่ง กทม. จะจัดตั้งคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการและผลักดันการดำเนินการให้เกิดสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งจะเร่งจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะในแต่ละพื้นที่ โดยปรับจากโครงการพัฒนาเมืองในย่านต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้มีความสอดคล้องและตรงตามเงื่อนไขของโครงการเมืองอัจฉริยะมากขึ้น เพื่อยื่นข้อเสนอการพัฒนาเมืองและรับพิจารณาเป็นเมืองอัจฉริยะภายในปี๖๔ รวมถึงจะตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะร่วมกับดีป้า เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีทิศทางที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศ</p>		
๙	โรงเรียนในสังกัด กทม. เลื่อนเปิดเทอมเป็นวันที่ ๑ มิ.ย.๖๔	kruwande๙, matichon, isranews, thaipbs, siamrath, naewna	<p>- นายเกรียงยศ สุดลาภา รพ.กทม.ลงนามในประกาศ กทม. เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนในสังกัด กทม. โดยระบุด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การแพร่ระบาดสามารถติดต่อได้ง่ายเป็นอันตรายต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กทม.และประชาชนทั่วไป หากมีกิจกรรมการรวมตัวของกลุ่มคน อาจทำให้การแพร่กระจายเชื้อโควิด-๑๙ ขยายเป็นวงกว้าง เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาของ กทม.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในปัจจุบัน จึงกำหนดให้โรงเรียนในสังกัด กทม.เปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๖๔ ในวันที่ ๑ มิ.ย.๖๔</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในโรงเรียนสังกัด กทม. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙</p>	<p>- สำนักงานศึกษา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนให้แก่ักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม.รองรับการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในโรงเรียน</p>
๑๐	สรรหาคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตใหม่	ข่าวสด, ไทยรัฐ, thairath	<p>- นายเกรียงยศ สุดลาภา รพ.กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าการสรรหาคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเขตใหม่แทนชุดเดิมที่จะหมดวาระในวันที่ ๓๐ พ.ค.๖๔ ว่า คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้ประชุมและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเขตใหม่ โดยมีรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้คณะกรรมการด้านบริหารองค์การประกอบด้วย (๑) นางเยาวณี นรินทร (๒) นายธรรมากร สิริวัฒนภักดี (๓) นายสมิตร โอบายะวาทย์ (๔) นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร (๕) นางมาริษา เจียรนวนนท์ และ (๖) นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ส่วนคณะกรรมการด้านศิลป</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เร่งรัดสรรหาคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตใหม่แทนชุดเดิมที่จะหมดวาระในวันที่ ๓๐ พ.ค.๖๔</p>	<p>- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการสรรหาคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตใหม่ และข้อสรุปแนวทางการดำเนินงานร่วมกับ กทม.</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			วัฒนธรรม ประกอบด้วย (๑) นายอำมฤทธิ ชูสุวรรณ (๒) นายฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที (๓) นางวรรณพร พรประภา (๔) นางชัมย์กร บางคมบาง (๕) นายญาณวิทย์ กุญแจทอง และ (๖) นายสรรเสริญ มลิณฑสุตร ทั้งนี้ เมื่อได้คณะกรรมการมูลนิธิฯ แล้วจะจัดประชุม เพื่อสรรหาคณะกรรมการบริหารหอศิลป์ฯ จำนวน ๑๐ คน ซึ่งมีผู้แทนของ กทม. อยู่ในคณะนี้ด้วย หลังจากนั้นจะมีการกร่างข้อตกลงร่วมกับ กทม. เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันต่อไป		
๑๑	กทม.เพิ่มจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ พื้นที่คลองเตย เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่	nyt๙, mgronline, news.trueid, siamrath, bangkokbiznews, today.line, innnews, matichon, naewna, dailynews, thairath, posttoday, mcot, prachachat, js๑๐๐, nationtv, thainews	- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจุดให้บริการฉีดวัคซีนบริเวณโกดังการทำเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีน จุดที่ ๓ ในพื้นที่เขตคลองเตย เพื่อเร่งควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ ในชุมชนเขตคลองเตยว่า การให้บริการฉีดวัคซีน ณ โกดังการทำเรือฯ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑๐ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยกำหนดเป้าหมายให้บริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่คลองเตย ๕๐๐ ราย และวันต่อ ๆ ไปจะเพิ่มจำนวนผู้รับวัคซีนตามความเหมาะสม เพื่อเร่งให้ครบ ๕๐,๐๐๐ ราย ตามเป้าหมายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ประชาชนประมาณร้อยละ ๗๐ ของชุมชนคลองเตยมีภูมิคุ้มกันโรคโควิด-๑๙ อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ รวมทั้งสั่งการให้สำนักงานเขตบางคอแหลมและสำนักงานเขตพระโขนงจัดเจ้าหน้าที่ร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีนในพื้นที่เขตคลองเตย	<u>ด้านบวก</u> - ขยายจุดให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-๑๙ ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนคลองเตย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด	- สำนักงานแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การบริการวัคซีนโควิด-๑๙ ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในชุมชนคลองเตยและชุมชนอื่น ๆ ที่พบการแพร่ระบาด
๑๒	กทม.จัดทีมพิเศษเฉพาะกิจลงพื้นที่ดาวกระจายใน ๖ กลุ่มเขต	มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, matichon, naewna, khaosod, dailynews, thaipost	- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กทม. กล่าวว่า กทม.ร่วมกับสถาบันและป้องกันโรคเขตเมือง (สปคม.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และภาคีเครือข่าย จัดทีมลงพื้นที่เสี่ยง เพื่อตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกหาผู้ติดเชื้ออย่างเข้มข้นต่อเนื่อง รวมทั้งจัดทีมพิเศษเฉพาะกิจลงพื้นที่ดาวกระจายใน ๖ กลุ่มเขต จนถึงวันที่ ๑๑ พ.ค.๖๔ มีเป้าหมายคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้ได้ ๓,๐๐๐ คน/วัน ดังนี้ (๑) กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ : ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ (๒) กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก : สวน ๗๐ พรรษามีนบุรี เขตมีนบุรี (๓) กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง : สนามกีฬาห้วยขวาง เขตห้วยขวาง (๔) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ : ไต๋ทางด่วนพระราม ๓ เขตยานนาวา (๕) กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ : สวนสาธารณะใต้สะพาน พระราม ๘ เขตบางพลัด และ (๖) กลุ่มเขต	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ๖ กลุ่มเขต	- สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการเพิ่มหน่วยคัดกรองเชิงรุกกระจายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
-			กรุงธนใต้ : เดอะมอลล์บางแค เขตบางแค		
๑๓	โรรับจำนำกมลลดดอกเบี้ย ๐.๕% รับเปิดเทอมช่วยประชาชนจากสถานการณ์โควิด-๑๙	แนวหน้า, pptvhd๓๖, ejan, thainewsonline, mgronline, naewna	- นางวัลยา วัฒนรัตน์ ร.ปทท.กล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทท. มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ จึงมอบนโยบายให้สถานธนาณูบาล กทท.จัดสรรวงเงิน ๑,๕๐๐ ล้านบาท รองรับบริการรับจำนำในช่วงเปิดภาคเรียน สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้ปกครอง คิดดอกเบี้ย ๐.๕๐ บาท/เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย.- ๓๐ มิ.ย.๖๔ วงเงินสูงสุด ๑๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ ได้ขยายเวลารยะเวลาตัวรับจำนำให้กับลูกหนี้ โดยตัวรับจำนำตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ค. - ๒๐ ธ.ค.๖๓ สามารถทำธุรกรรมได้ถึงวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๔ โดยไม่ต้องติดต่อสถานธนาณูบาล กทท.เพื่อขอใช้สิทธิ รวมทั้ง ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจรายย่อยและประชาชนทั่วไปให้มีทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคประชาชนให้มีสภาพคล่องในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ดังนี้ (๑) เงินต้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบี้ย ๐.๒๕ บาท/เดือน (โดยจำกัดวงเงินรับจำนำไว้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/๑ คน/ สถานธนาณูบาล ๑ แห่ง) (๒) เงินต้น ๕,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ย ๑ บาท/เดือน (๓) เงินต้นเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ย ๑.๒๕ บาท/เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๗ พ.ค. - ก.ย.๖๔ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๑๕๘-๐๐๔๒-๔	<u>ด้านบวก</u> - บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	- สำนักงานสถานธนาณูบาลกรุงเทพมหานคร และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำเป็นกรณีพิเศษ เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนประจำปี ๒๕๖๔ รวมถึงการขยายระยะเวลาตัวจำนำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแก่กลุ่มประชาชนทั่วไป

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์